

Số 29 /BC-HĐND

Thanh Trị, ngày 02 tháng 3 năm 2021

## BÁO CÁO

### Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện (Tình hình thực thi pháp luật nhiệm kỳ 2016-2021)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Kế hoạch số 176/KH-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về tổ chức tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban pháp chế HĐND huyện tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 (trên lĩnh vực thực thi pháp luật) và báo cáo của các cơ quan tư pháp. Ban pháp chế thống nhất, trình HĐND huyện, nội dung thẩm tra báo cáo như sau:

#### 1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện

Theo báo cáo của UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực được tập trung chỉ đạo, thực hiện; các ngành các cấp trong huyện chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành. Từ đó, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt; Quốc phòng, an ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt là thực hành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã, diễn tập phòng chống thiên tai ở các xã, thị trấn kết quả đạt 100% theo mục đích, yêu cầu đề ra; Công tác tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang, đảm bảo đúng quy định, hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao hàng năm; lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo tỷ lệ theo luật định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục được tăng cường; Hoàn thành đề án đưa công an chính quy về xã, thị trấn; Tai nạn giao thông được kiểm chế, giảm trên cả 03 tiêu chí. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiếp tục quan tâm thực hiện, giải quyết kịp thời các đơn thư, tố cáo, kiến nghị của công dân, không có khiếu kiện đông người, hạn chế khiếu nại vượt cấp. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đặc biệt quan tâm, thực hiện; Chỉ số cải cách hành chính của huyện tiếp tục được cải thiện (xếp thứ 5/11 huyện, thị, thành của tỉnh). Dân chủ ở cơ sở được phát huy, vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện. Công tác xây dựng chính quyền được chỉ đạo, triển khai đúng kế hoạch; thực hiện tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ tiếp tục được chấn chỉnh. Kiểm tra, thanh tra được tăng cường, các cuộc thanh tra được tiến hành cơ bản đảm bảo theo tiến độ và đúng quy định pháp luật.



Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo và đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong việc thực thi pháp luật vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định cần được tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới: Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn hạn chế. Việc tổ chức cụ thể hóa, vận dụng và tổ chức thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách...có nơi chưa sát thực tiễn, hiệu quả chưa cao. Quốc phòng – an ninh chính trị được giữ vững, nhưng trật tự an toàn xã hội còn biến đổi phức tạp; tệ nạn xã hội và vi phạm trật tự an toàn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn còn xảy ra; tội trộm cắp tài sản, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng tăng.

## **2. Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện**

Nhiệm kỳ 2016-2021, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân huyện ngày càng được nâng cao chất lượng. Công tác kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn được thực hiện thận trọng trong việc phê chuẩn các quyết định đúng pháp luật, nên chất lượng công tác, tạm giữ, tạm giam và khởi tố đảm bảo đúng pháp luật. Tăng cường trách nhiệm thực hiện quyền công tố trong hoạt động điều tra, chủ động nâng cao chất lượng trong việc nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ để phê chuẩn các quyết định tố tụng. Việc khởi tố, điều tra, truy tố đều đảm bảo đúng thời hạn, đúng tội danh; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra trường hợp án quá hạn luật định (Giải quyết tin báo về tội phạm đạt 93%, điều tra 96%, truy tố 87%, xét xử 97%). Một số vụ án trọng điểm, phức tạp, được dư luận quan tâm đã được khởi tố, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nhanh góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng và chống tội phạm. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại được tập trung chỉ đạo. Chú trọng nâng cao chất lượng trong việc nghiên cứu hồ sơ vụ án. Cử Kiểm sát viên tham gia đầy đủ 100% phiên tòa, phiên họp thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát; kiểm sát 100% thông báo thụ lý, bản án, quyết định của Tòa án. Chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa ngày càng tiến bộ. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp ngày càng chặt chẽ; các vi phạm trong hoạt động tư pháp đã được kịp thời phát hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục kịp thời. Quan hệ phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp được tăng cường, đã kiến nghị các giải pháp phòng ngừa tội phạm và giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù và thi hành án dân sự được thực hiện tốt.

Trong thời gian tới đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện, tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kịp thời phát hiện những sai sót trong giải quyết vụ án để có kháng nghị phúc thẩm. Tăng cường phối hợp và kiểm sát trong công tác phòng ngừa tội phạm và điều tra, xét xử các loại án; kiểm sát chặt chẽ việc thi hành án hình sự, án dân sự; quản lý, giam giữ, cải tạo, chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, giáo dục tại xã, phường, thị trấn... đảm bảo đúng quy định của pháp luật.



### 3. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện

Trong nhiệm kỳ 2016-2021 lượng án thụ lý tiếp tục tăng, đã thụ lý tổng số 1.531 vụ việc các loại (tăng 225 vụ việc so cùng kỳ). Tòa án nhân dân huyện có nhiều cố gắng trong công tác xét xử; đã giải quyết 1482 vụ việc, đạt 97%; không có án quá hạn luật định; tỷ lệ và chất lượng giải quyết án cũng được nâng lên (Án hình sự đạt 100%, án dân sự đạt 96,5%, Án hành chính đạt 100%, Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đạt 100%; Án bị hủy giảm 7,5 vụ, Án bị sửa giảm 05 vụ so với cùng kỳ). Những vụ án nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, khẩn trương đưa ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội. Trong giải quyết các vụ việc dân sự, Hôn nhân và gia đình, chú trọng công tác hòa giải để các đương sự thỏa thuận, hàn gắn hôn nhân; tỷ lệ hòa giải thành đạt khá cao đạt 47,7%; phần lớn đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, được sự đồng tình của các bên tranh chấp.

Trong thời gian tới đề nghị Tòa án nhân dân huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Tòa án nhân dân tối cao. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến các giải pháp: Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại án; Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin...Đảm bảo tỷ lệ, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Trên đây là nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VP (VT-NC).



**HỒ VĂN BI**